

Số: 247/TB-CCTHADS

Sơn Tịnh, ngày 15 tháng 8 năm 2023

THÔNG BÁO

**Mời cung cấp báo giá cho hoạt động thuê dịch vụ bảo vệ cơ quan
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Tịnh**

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Tịnh thông báo và mời các đơn vị, nhà cung cấp hàng hóa/dịch vụ cho thuê dịch vụ bảo vệ cơ quan có tư cách pháp nhân, có chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, cung cấp báo giá hoạt động cho thuê dịch vụ bảo vệ cơ quan của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Tịnh theo yêu cầu đính kèm thông báo này.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Tịnh sẽ tiếp nhận báo giá trước ngày 22 tháng 8 năm 2023.

Báo giá xin gửi về Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Tịnh như sau:

- Gửi trực tiếp tới địa chỉ: 02 Nguyễn Văn Linh, phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
- Gửi qua email: sontinh.qni@moj.gov.vn.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Tịnh trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Các đơn vị, nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho thuê bảo vệ cơ quan;
- Cổng thông tin điện tử của Cục;
- Lưu VT.



CHI CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Tính



**YÊU CẦU CỤ THỂ
CHO HOẠT ĐỘNG THUÊ DỊCH VỤ BẢO VỆ CƠ QUAN
CHI CỤC THADS HUYỆN SƠN TINH**

1	<p>Yêu cầu về nhân sự</p> <ul style="list-style-type: none">- 01 bảo vệ: là công dân Việt Nam trong độ tuổi lao động, Tốt nghiệp PTTH trở lên. Có hiểu biết về Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam.- Có đủ sức khỏe đáp ứng yêu cầu công việc (có Giấy khám sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền)- Phải có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, có ý thức chấp hành pháp luật của nhà nước; nhanh nhẹn, phản ứng và xử lý tốt các tình huống xảy ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. <p>Thời gian làm việc: 24/24 giờ tất cả các ngày trong tháng.</p> <ul style="list-style-type: none">- Mục tiêu vị trí công việc: Đảm bảo an toàn tài sản của cơ quan và công chức, người lao động trong đơn vị trong thời gian làm việc tại cơ quan; Quản lý và sử dụng trang thiết bị lao động được trang bị đảm bảo tiết kiệm đúng mục đích, đúng quy định.- Mức lương: 3.640.000 đồng (ba triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng)
2	<p>Yêu cầu với công ty</p> <ul style="list-style-type: none">- Công ty có kinh nghiệm trong dịch vụ bảo vệ ≥ 3 năm trở lên- Có Văn phòng đại diện hoặc Trụ sở làm việc tại Quảng Ngãi- Có tài liệu chứng minh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nhà thầu được cung cấp dịch vụ bảo vệ, được phép sử dụng công cụ hỗ trợ
3	<p>Yêu cầu về công cụ, dụng cụ hỗ trợ:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bộ đàm- Đèn pin- Dùi cui điện hoặc gậy cao su (sau khi có giấy phép sử dụng)- Áo mưa và một số công cụ, dụng cụ, phương tiện hỗ trợ khác.